

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Ấm áp nghĩa tình từ những buổi tuyên truyền lưu động

Tháng 7, tháng “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động tuyên truyền lưu động diễn ra tại 8 huyện, thành phố với đa dạng tiết mục ca múa nhạc, tiểu phẩm sân khấu, câu chuyện thông tin với mong muốn sẽ chia nỗi đau của thân nhân liệt sĩ, tri ân các thương binh, bệnh binh, người và gia đình có công với cách mạng.

Cuộc thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ do Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức với sự tham gia của 200 tuyên truyền viên đến từ 8 đội tuyên truyền lưu động các huyện, thành phố đã tạo nên không gian văn hóa giàu cảm xúc, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trên địa bàn thành phố và các huyện lân cận. Ông Lê Tiến Lương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh chia sẻ: Với thời lượng 30 phút, chương trình của mỗi đội tuyên truyền lưu động đều được đầu tư công phu, cho thấy sự nỗ lực, tâm huyết của tác giả, đạo diễn và các tuyên truyền viên. Thành công lớn nhất của cuộc thi là đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm khán giả ở mọi

lứa tuổi theo dõi trực tiếp tại Quảng trường 14/10. Có nhiều tiết mục, cảnh diễn xúc động, dù biểu diễn ở sân khấu ngoài trời bị chi phối bởi nhiều yếu tố ngoại cảnh nhưng các tuyên truyền viên bằng sự chân tình, một mực, giàu cảm xúc tri ân đã lấy đi nước mắt của khán giả khi diễn tả sự hy sinh vĩ đại mà thấm lặng của những người mẹ liệt sĩ, những người vợ chồng trong chiến tranh... Mong rằng, chương trình đầy tính nhân văn, ý nghĩa tham dự cuộc thi của các đội tuyên truyền lưu động 8 huyện, thành phố khi về với nhân dân ở cơ sở không chỉ là những hồi ức về chiến tranh mà còn giúp khán giả hiểu sâu sắc hơn và trân trọng gìn giữ giá trị của hòa bình, độc lập.

Đội tuyên truyền lưu động huyện Thái Thụy có đồng tuyên truyền viên tham gia cuộc thi nhất với gần 40 tuyên truyền viên, đa số trong đó là hạt nhân văn hóa văn nghệ đến từ các xã, thị trấn trong huyện. Với chủ đề “Thái Thụy anh hùng - Tiếp bước cha anh”, chương trình hát, múa giàu cảm xúc là câu chuyện được kể bằng giai điệu âm nhạc với các khúc “Kể chuyện người cộng sản”, “Tượng đài chiến thắng”, “Dáng đứng Việt Nam”, “Lời ru cô non”, “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ”. Bà Hồ Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Thái Thụy chia sẻ: Với giải nhất tại cuộc thi tuyên truyền lưu động toàn tỉnh chủ đề “Đền ơn đáp nghĩa”, được sự đồng ý của UBND huyện,

Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Chương trình ngoài màn thể hiện “Thái Thụy anh hùng - Tiếp bước cha anh” còn thu hút sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ 5 cụm trong huyện với hàng trăm cổ động viên là hoạt động góp phần phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của các cấp, các ngành và nhân dân đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy tinh yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc của người dân Thái Thụy. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Trung tâm Văn hóa Thể thao



Chương trình ca múa nhạc của đội tuyên truyền lưu động huyện Đông Hưng.

huyện Quỳnh Phụ đã xây dựng vở chèo ngắn “Ăn nghĩa vẹn tròn” được viết bởi các tác giả Hoàng Hợp và Lâm Huệ Vỹ. Đây cũng là tác phẩm đã đạt giải nhất tại cuộc thi tuyên truyền lưu động toàn tỉnh. Ông Lâm Huệ Vỹ, với vai trò vừa là tác giả vừa là diễn viên của vở chèo xúc động chia sẻ: Vở chèo này tôi lấy cảm hứng từ chính cuộc sống thực tế đang diễn ra tại quê hương tôi. Các gia đình chính sách nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp

thời của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, bà con lối xóm và cũng chính các gia đình chính sách luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới như hiến đất làm đường, đóng góp ngày công. Vì vậy, tôi đặt tên vở chèo là “Ăn nghĩa vẹn tròn”. Sau cả tháng trời tập luyện, chúng tôi đi biểu diễn lưu động tại các xã, thị trấn trong huyện, nhân dân tới xem rất đông. Với sự tham gia của hàng trăm hạt nhân văn nghệ tại cơ

sở, hoạt động tuyên truyền lưu động đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; đồng thời, thiết thực tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ; tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người và gia đình có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ANH TÚ

Quan tâm phát triển tài năng bóng đá

Sự nổi danh của những cầu thủ quê Thái Bình như Đoàn Văn Hậu, Nhâm Mạnh Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh... đã tiếp thêm động lực cho tình yêu bóng đá của những người dân quê lúa. Vì vậy, phong trào tập luyện, phát triển tài năng bóng đá ngày càng sôi nổi với sự đầu tư ngày càng nghiêm túc, chuyên nghiệp.

KỶ 1: CẢ LÀNG MÈ BÓNG ĐÁ



Các em nhỏ trên địa bàn huyện Kiến Xương tham gia buổi tuyển chọn tài năng bóng đá.

Nói đến xã Thanh Tân (Kiến Xương) là nói đến các phong trào mạnh. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân còn quan tâm sâu sắc đến các hoạt động văn hóa - xã hội. Phong trào tập luyện thể dục thể thao tại xã Thanh Tân diễn ra sôi động, trong đó có môn bóng đá.

Bỏ túi tài làm sân chơi chung

Về Thanh Tân, hỏi câu lạc bộ (CLB) bóng đá nhi đồng Tử Tế, không ai không biết. Từ nhiệt huyết của một người con xa quê, đến nay sân bóng thôn Tử Tế là nơi tập luyện hàng ngày của hơn 30 cầu thủ nhí trong xã và tới cuối tuần là của cả các cầu thủ nhí từ các xã lân cận. Đi vào hoạt động từ năm 2019, trải qua mưa nắng, sân bóng hiện đại này vẫn khang trang, sạch đẹp như ngày đầu bởi sự chung tay giữ gìn của người dân địa phương.

Để các cầu thủ nhí thôn Tử Tế nói riêng, xã Thanh Tân và huyện Kiến Xương nói chung có sân tập khang trang, hiện đại như này hôm nay là thành quả từ tâm huyết, nỗ lực của anh Nguyễn Thanh Bình - một người con xa quê, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ niềm tự hào về những tài năng bóng đá xuất thân từ Thái Bình, anh mong mỗi quê hương mình cũng sẽ xuất hiện những tài năng bóng đá nếu nhận được sự cổ vũ, hậu thuẫn và đầu tư bài bản. Nghĩ là làm, anh Bình liên hệ với những người con

Thanh Tân, những người con thôn Tử Tế đang sinh sống và làm việc ở mọi miền Tổ quốc để chung tay gây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo trên sân đình đã xuống cấp với đầy đủ trang thiết bị phục vụ luyện tập, các dụng cụ thể thao cho rèn luyện sức khỏe của người dân, hệ thống điện cao áp, cây bóng mát trên diện tích 1.200m², tổng kinh phí đầu tư hơn 700 triệu đồng. Bên cạnh đó, vào hai ngày cuối tuần, các thành viên của CLB bóng đá nhi đồng Tử Tế còn được rèn luyện kỹ năng chơi bóng với huấn luyện viên. Từ khi có sân bóng, những đứa trẻ thôn quê thay vì những ngày nghỉ dài nắng dầm mưa khắp làng trên xóm dưới, nay đã có sân bóng khang trang để tập

luyện, có các huấn luyện viên chuyên nghiệp về chỉ dạy từ việc khởi động tới tăng bóng, đỡ bóng, dẫn bóng, đi chuyển...

Tham gia tập luyện tại CLB bóng đá nhi đồng Tử Tế hơn 2 năm qua, em Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: Ở CLB, con được các thầy dạy rất nhiều kỹ thuật nên con có thể tham gia đá với các anh lớn hơn. Con rất thích tập bóng đá vì bộ môn này rèn luyện thể lực, sự nhanh nhạy, chính xác trong cả di chuyển và phán đoán. Bất cứ khi nào rảnh rỗi, con đều ra sân để tập, có thể tập một mình hoặc tập với các bạn, các thầy trong CLB. Con mong muốn mình sẽ đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Ông Trần Văn Hích, Trưởng thôn Tử Tế cho biết: Từ khi thôn

Tử Tế làm được sân cỏ nhân tạo, người dân rất phấn khởi, đặc biệt là các cháu thanh thiếu niên. Các cháu sau giờ học thường xuyên đến sân tập thể dục thể thao, rất bổ ích. Chiều chiều, bà con làng trên xóm dưới cứ đi qua sân lại tập vào xem con em mình chơi bóng, cổ vũ sôi nổi, rất phấn khởi. Tôi mong muốn các xã, các huyện trong tỉnh cũng có sân chơi và duy trì được phong trào bổ ích như này để người dân luyện tập thể dục thể thao lành mạnh, các cháu nhỏ có nơi để phát triển năng khiếu.

Chấp cánh ước mơ bóng đá

Tiếp tục chấp cánh cho niềm đam mê bóng đá của các cầu thủ nhí, CLB bóng đá nhi đồng Tử Tế vừa phối hợp với Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Viettel tổ chức đợt tuyển chọn tài năng bóng đá với sự tham gia của gần 60 cầu thủ nhí trên địa bàn huyện Kiến Xương ở các lứa tuổi U10, U11, U12 và cả các em nhỏ tuổi hơn. Để chuẩn bị tốt cho buổi tuyển chọn, CLB đã tổ chức 2 tuần tập luyện cho các em nhỏ có nhu cầu, trang bị cho các em đầy đủ kỹ năng cơ bản để đáp ứng được các bài kiểm tra.

Là một trong những phụ huynh có mặt tại buổi tuyển chọn từ rất sớm để cổ vũ con, anh Bùi Văn Tới, xã Tây Sơn (Kiến Xương) cho biết, dù đang công tác tại Hà Nội nhưng anh đã xin nghỉ làm hơn 10 ngày để đều đặn đưa đón con và vài gương mặt tiêu biểu, có tố chất tốt. Tuy nhiên, việc rèn luyện các kỹ năng vẫn cần được tiến hành thường xuyên hơn để phục vụ cho các kỳ tuyển chọn sau này. Đây là động lực to lớn để CLB nói chung, ban huấn luyện nói riêng quyết tâm hơn nữa trong việc tìm ra những tài năng bóng đá, cổ vũ và đồng hành cùng các em trên bước đường tương lai.

(còn nữa)
TU ANH



Trời mưa lớn nhưng đối với những cậu bé này, niềm đam mê trái bóng còn lớn hơn.

DANH SÁCH THẦY THUỐC ƯU TÚ LẦN THỨ 14

Ngày 19/7/2022, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân (TTND), Thầy thuốc ưu tú (TTUT) lần thứ 14 thành lập theo Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh ra Thông báo số 02/TB-HĐCT về kết quả họp xét tặng danh hiệu TTND, TTUT lần thứ 14, tỉnh Thái Bình. Theo Thông báo, những thầy thuốc đạt 90% số phiếu trở lên trên tổng số thành viên Hội đồng, gồm:

1. Thầy thuốc nhân dân: không
2. Thầy thuốc ưu tú: 36 người

Các ý kiến phản ánh (nếu có) về kết quả họp của Hội đồng, các cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu TTUT phải thể hiện bằng văn bản hoặc thư và nêu cụ thể sự việc gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng (Số Y tế Thái Bình) trước ngày 3/8/2022 để Hội đồng quyết định danh sách trình Hội đồng cấp Nhà nước đúng thời gian quy định.

Số TT	Họ và tên	Năm sinh		Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
		Nam	Nữ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	BS Nguyễn Thế Bê	1964		Phó Giám đốc Bệnh viện Đa liễu
2	BS Nguyễn Đức Cầu	1963		Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳnh Phụ
3	BS Đỗ Mạnh Dũng	1979		Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình
4	BS Nguyễn Đông Dương	1964		Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ
5	BS Phạm Văn Dương	1973		Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiến Hải
6	BS Đoàn Thị Minh Hải		1969	Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
7	BS Mai Thị Thủy Hằng		1975	Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình
8	BS Đặng Thị Hòa		1975	Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
9	BS Đỗ Huy Hoàng	1964		Trưởng khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
10	BS Phạm Quang Huy	1962		Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thái Bình
11	BS Nguyễn Mạnh Hùng	1973		Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
12	BS Nguyễn Văn Hường	1965		Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà
13	BS Bùi Quốc Khánh	1975		Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền
14	BS Nguyễn Văn Kén	1964		Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
15	BS Trần Trọng Kiểm	1976		Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình
16	BS Đỗ Thiện Khuyến	1964		Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vũ Thư
17	BS Nguyễn Thị Lan		1968	Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà
18	BS Nguyễn Quang Lịch	1975		Giám đốc Bệnh viện Mắt
19	BS Vũ Thanh Liêm	1975		Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thái Bình
20	BS Bùi Trọng Nghĩa	1964		Trưởng phòng Y tế huyện Thái Thụy
21	BS Bùi Thanh Sơn	1967		Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình
22	BS Đào Đức Tân	1967		Phó Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng
23	BS Đỗ Mạnh Toàn	1979		Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
24	ĐD Vũ Thị Hoài Thu		1966	Điều dưỡng trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
25	BS Lâm Thiên Thuận	1978		Phó trưởng khoa Chẩn thương chỉnh hình - Bông, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
26	BS Nguyễn Trung Tuyển	1964		Trưởng khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh
27	BS Lưu Thị Ánh Tuyết		1968	Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
28	BS Đặng Thị Trang		1976	Trưởng khoa Y tế lao động - Bệnh nghề nghiệp, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
29	BS Nguyễn Thị Thanh Trung		1977	Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh
30	BS Đặng Ngọc Văn	1960		Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy
31	BS Trần Văn Viễn	1965		Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân
32	BS Nguyễn Hồng Việt	1977		Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền
33	BS Bùi Bá Vương	1968		Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Hưng
34	BS Nguyễn Văn Hán	1965		Trưởng phòng Y tế huyện Tiến Hải
35	BS Phạm Thị Thu Oanh		1968	Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thái Bình
36	BS Nguyễn Thái Sinh		1968	Trưởng khoa Phục hồi chức năng cơ xương khớp, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình